



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดิร์นนา (Moderna) เพิ่มเติม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕,๐๐๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ กลุ่มที่ ๒ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กลุ่มที่ ๓ บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มที่ ๔ ผู้ทำงานประจำในศูนย์เด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล ครู อาจารย์ ที่สอนหนังสือในโรงเรียน กลุ่มที่ ๕ บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของอบจ. และผู้มีอาชีพที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและบริการ ลูกจ้างร้านอาหาร พนักงานปั้มน้ำมัน ผู้มีอาชีพค้าขายในตลาดนัด ตลาดสด ในสถานศึกษา ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวยหรือตัดผม ร้านฟิตเนส เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยเปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ สภากาชาดไทยได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนข้างต้นแล้ว แต่ยังมีกลุ่มเป้าหมายไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ในการประชุมครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้เปิดรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ในกลุ่มเป้าหมายเดิมจนครบจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสภากาชาดไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจะเปิดให้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางระบบออนไลน์ <https://www.singburipao.go.th> โดยจะเริ่มเปิดระบบในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป และจะปิดระบบรับลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดข้างต้นแล้ว (ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน จองวัคซีนโมเดิร์นนา (Moderna) จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีทะเบียนบ้านหรือที่พักอาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสิงห์บุรี (ทั้งนี้ไม่มีการเปิด Walk in หรือการรับจองทางช่องทางอื่น ทุกกลุ่มจะต้องดำเนินการจองผ่านทางระบบเว็บไซต์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดทำขึ้นเท่านั้น)

ผู้มีความประสงค์ลงทะเบียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี - ชัยนาท ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖ - ๕๒๐๐๓๐ , ๐๓๖-๖๙๙๓๘๘ ต่อ ๖๐๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี